

มองหาแหล่งทุน มองเห็นตลาดทุน



กับทิศทาง

ตลาดทุนไทย

ป

ปัจจุบันนี้หลายอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีศักยภาพในการเติบโตสูง และเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล สินค้านวัตกรรม พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ที่มีโอกาสเติบโตได้ไกล

ดังนั้นการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเหล่านี้ได้เข้ามาระดมทุนในตลาดทุนไทย จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคธุรกิจไทย และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ เพื่อให้ธุรกิจที่มีศักยภาพเหล่านี้ได้มีทางเลือกในการระดมทุนจากแหล่งอื่นเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์

ท.ล.ต.มีแนวคิดที่จะให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนไทยดำเนินงานเชิงรุก ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ว่าไม่ใช่เรื่องยากลำบากหรือมีค่าใช้จ่ายมากมายแต่อย่างใด แต่เป็นทางเลือกที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม โดยผ่านการออกตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจทุกขนาด ทุกประเภท รวมไปถึงธุรกิจ ในภูมิภาค นอกจากนี้การระดมทุนในช่องทางนี้ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อ

ถือในมาตรฐานการดำเนินงานของกิจการในสายตาของผู้ลงทุนอีกด้วย

ทางเลือกในการระดมทุนผ่านตลาดทุนมีอยู่หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการออกเสนอขายหุ้น หุ้นกู้ ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (venture capital) หรือสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ กิจการระบบน้ำ ไฟฟ้า ถนน ท่าอากาศยาน ท่าเรือ น้ำลึก โทรคมนาคม และพลังงาน ทางเลือก ตอนนี้อย่างสามารถระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) ได้ด้วย ซึ่งกิจการเหล่านี้ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะมหาอุทกภัยซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอยู่ในขณะนี้ การระดมทุนผ่านกองทุนรวมนี้จะช่วยลดภาระการลงทุนและการก่อหนี้สาธารณะของภาครัฐได้เป็นจำนวนมาก

ตลาดทุนไทยนับเป็นทางเลือกสำคัญในการสร้างโอกาสสำหรับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของไทย เชื่อว่าหลังจากผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยในครั้งนี้ ธุรกิจต่างต้องการเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการ การเลือกระดมทุนผ่านตราสารและช่องทางต่าง ๆ ที่กล่าวมา จึงน่าจะเป็นหนทางหนึ่ง ที่ผู้ประกอบการจะนึกถึงและได้ใช้ประโยชน์ และสำหรับธุรกิจที่มีผลประกอบการดีอยู่แล้ว ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพของกิจการให้ดียิ่งขึ้น หากทุกภาคส่วนช่วยกันผลักดันและสนับสนุน ตลาดทุนไทยจะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งธุรกิจและประเทศไทย